

# Dân Cuộc Xềng và SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Mục này mở ra để giới thiệu sự đóng góp của dân cuộc xềng chúng ta trong đời sống cộng đồng của người Việt tự do ở hải ngoại. Mong các Ai Hữu gửi tin về Ban Phụ Trách để tất cả các Ai Hữu khác cũng biết, cũng như để khuyến khích anh em chúng ta trong việc giúp ích để bảo tồn những truyền thống hay đẹp của tổ tiên nòi giống.

Trong Lá Thư này, Ban Phụ Trách xin giới thiệu cụ BACH VĂN CHU. Cụ Chu là kiến trúc sư ở Việt Nam. Sang đây cụ đã qui tụ được một số các người đồng tâm chí và lập ra Hội Phật Giáo Tưởng Tế Miền Nam Califor. Cụ được bầu làm Hội Trưởng. Nhiều người trong hội hùng tiền lại mua một căn nhà và sửa sang lại thành một ngôi chùa Việt Nam. Chùa được lấy tên là TRÚC LÂM YÊN TỬ. Vị trí chùa rất tốt vì ở gần khu đông dân Việt Nam, gần một nhà hàng Việt Nam, gần Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia, tại Santa Ana, vùng Orange County, California. Là một nơi lý tưởng để thu hút người Việt lui tới.

Trong khi chờ đợi để có tiền canh tân hoàn toàn ngôi chùa, gần đây Cụ có vẽ ra một dự án sửa đổi, nối rộng chùa, xây một hàng rào và làm cổng chùa. Anh Đỗ Đình Phục và anh Phạm Ngọc Lân được cụ nhờ phụ giúp phân chiết tính sức chịu đựng, bê tông cốt sắt, nên mong để được phép sửa chữa.

Lãng cuộc xềng chúng ta hoan nghênh tinh thần hăng say làm việc của cụ BACH VĂN CHU trong việc bảo tồn Phật Pháp cũng như duy trì nền văn hóa nước nhà. Ban Phụ Trách chắc chắn rằng các Cụ, các Ai Hữu CC thâm niên khác cũng đã đang làm một cái gì để phụ giúp vào việc bảo tồn những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa Việt Nam.

## SALEM PALLMALL

Về câu đố trong chuyện vui của bạn Tiểu Đệ đăng trong Lá Thư ANCC số 9 : SALEM và MELAS, không thấy anh em nào trả lời, do đó Ban Phụ Trách tạm trả lời như sau :

- SALEM : Sao Anh Lắm Em Mệt
- MELAS : Mà Em Lắm Anh Sướng

Nếu bạn Tiểu Đệ và các Ai Hữu có câu trả lời khác xin gởi về Ban Phụ Trách để các Ai Hữu khác đồng thưởng thức.

Nhân tiện Ban Phụ Trách cũng ghi lại đây câu chuyện của một Ai Hữu kể lại sau một chuyến đi thăm đồng tiền về: Thấy đang sắp thư sinh của Ai Hữu, một nàng tiên nói : PALLMALL.

Ban Phụ Trách tạm có lời giải nghĩa như sau : Vì thấy Ai Hữu bề ngoài không có vẻ là lính nên nàng tiên nói : Phải Anh Là Lính Mỏi Anh L... L.. (Lên Lầu ?).

\* Tại vùng Vermont, LA có một quán ăn lấy tên là Restaurant LANS XANG. Không ai biết là tiếng nước nào? mà thấy giống tiếng Việt quá sá chừng. Đó' anh nào biết là thú' tiếng gì?  
Tôi sẽ xin trả lời. (Bưu Hạp)